

Sau năm 1975: những chặng đường đã đi qua

Tên: Nguyễn Văn Hải

Thị trấn: Hải, 19 Tháng 7 Năm 2010 21:58

Ngày 16 tháng 4 năm 1975 phòng tuyến Phan Rang thất thủ.



Đến với tôi là Đồi 4, Tiểu đoàn 248 ĐP lúc đó đang nằm trên đồi tại cầu Đá Chẹt, là ranh giới giữa hai tỉnh Ninh và Bình Thuận đã diễn ra chiến đấu và đổ bộ cầu Hố Quân vượt qua Cầu Nà trong đêm và chốt tại Trung Tâm Huyện Luyện Quốc Gia Văn Kiếp Phước Tuy.

Ngày 20 tháng 4 năm 1975, các tiểu đoàn Địa Phương tại Phan Thiết di tản vào Vũng Tàu và thành lập Trung Đoàn Bình Thuận. Đến với tôi và Đồi 948 ĐP của Đồi Ủy Mai Xuân Cúc lúc đó tăng phái cho TQLC giữ cầu Cầu May trên QL15, đổ bộ cầu Ninh vào Vũng Tàu cùng với Trung Đoàn Bình Thuận báo về thành phố và các quân lân cận, vì Sư đoàn 18 BB đã rút về báo về Biên Hòa và căn cứ Long Bình.

Trưa 30 tháng 4 năm 1975 QLVNCH tan rã theo lệnh đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh. Họu họ anh em Bình Thuận chuyển về Sài Gòn hay Phan Thiết. Số còn lại gồm có tôi (trung úy Nguyễn Văn Hải), Đồi Ủy Mai Xuân Cúc (ĐĐT/948 ĐP), Đồi Ủy Nguyễn Văn Hùng (TĐ Phó TĐ249/ĐP), Đồi Ủy Huỳnh Văn Hoàng (TĐT Tiểu Đoàn 202 ĐP), Đồi Ủy Trần Đăng Thiết (TĐP /TD202 ĐP), Đồi Ủy Nguyễn Đình Thủy (Thanh Tra Tiểu Khu Bình Thuận) .. đã báo VC tập trung cùng với số sĩ quan các đơn vị tại ngã sáu báo xe Vũng Tàu. Sau đó vào buổi chiều cùng ngày, chúng dùng xe Molotova chở chúng tôi về Long Khánh qua Liên Tỉnh Lộ 2 : Vũng Tàu, Long Định, Đồi Thanh, Xuyên Mộc, Đồi Đồi, Long Giao, Tân Phong, Xuân Lộc.

Trong thời kỳ trung tu binh của quân khu 7, họu của của Trung Đoàn 43/SĐ18BB, ngoài một số ít của Tiểu Khu Bình Thuận, họu họ đầu thu của Sư Đoàn 5 BB trong đó có : Đồi Tá Trần Văn Thoàng (Tiểu Lữ Đoàn Phó SĐ5BB), Đồi Tá Trần Văn (Tham Mưu Trưởng SĐ5BB), Đồi Tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng (Trung Đoàn Trưởng TrĐ8/SĐ5BB), Đồi Ủy Viên (Chánh Văn Phòng của Chuẩn Trưởng Lê Nguyên Văn), Đồi Ủy Bùi Đình Thiết Đồi Trưởng TrĐ7/SĐ5BB, kế hoạch báo làm tay sai cho VC, đã báo Mưu trưc xuất)..

Sau năm 1975: những chuyện đã đi qua

Tác Giả: Nguyễn Tấn Hái

Thứ Hai, 19 Tháng 7 Năm 2010 21:58

1- Khúc Quanh Cuộc Đời :

Xe chßy chßm chßm lßi rßi ngßng hßn, ngßi trong thùng xe bßt bßng nghe tiếng quát tháo, tiếng chân chßy thành thßch, cßng thêm tiếng kêu lßng kßng nhß là sợi dây xích sßt đang kéo mßi ngßng i trong xe, im lßng gßn nhß nín thß. Tất cả mßi ngßng i đều mang chung một tâm trạng lo âu, hißn rõ trên nét mßt.. Đang suy nghĩ miên man, bßng nghe tiếng quát tháo dßn gißng bßc kß rßt “ xußng xe khßn trßng “ .

Theo lßnh trên, tßng toán tßng toán xußng xe đßc lßa vào nhßng căn nhà tßn chß. Trßc đây tôi không hß đß ý lßi ca cßa mßt bài hát “ tßng bßc tßng bßc thßm, không phßi là hoa mà là nhßng cßng hoa đßc cài trên tay hay chân “ lúc đó nhß lßi mßi thßt thßm thßa.

- TRßi Tß QUßN KHßU 7 LONG KHßNH : Tôi không bißt trong tßnh Long Khánh có bao nhiêu trßi tù quân nhßng nßi chúng tôi đang đßn là hßu cß cßa Trung Đoàn 43/Sß đoàn 18 bß binh. Đó là bußi chißu ngày 30/4/1975. Trßi có đß 10 căn nhà tßn chß. Sau khi xußng xe, nhißu tên cán binh cßng sßn bßc lßn nam, chßa súng lßa anh em vào căn nhà đßu tiên chßa chßng 50 ngßng i, bßt ngßi thành hai hàng đßc. Lúc đó chúng tôi ai nßy chß có mßi mßt bß đß đang mßc trên mình. Rßi cánh cßa đóng sßm, đß lßi trong căn nhà mßt không khí âm u tĩnh mßch, cßng thêm nhßng nßi lòng nßng trĩu đầu thßng khi nghĩ tßi thân phßn cßa nhßng ngßng i lính VNCH ngã ngßa.

Chúng tôi gißnh “ cá đã vào rß “. Lúc đó trßi sßp nhß nhem tßi nhßng không khí trong căn nhà kín mái tßle vßn còn nóng bßc. Gißa lúc mßi ngßng i sßp nßi điên thì cánh cßa mß, có mßt tên cán binh cßm súng AK chßa thßng vào phòng và mßt tên khác cßm mßt chißc máy radio đßt ngay gißa cßa. Máy phát lßi tiếng nói cßa tßng thßng Đßng Văn Minh, đßc lßnh bßt QLVNCH buông súng đßu hàng vào lúc trßa 30/4/1975. Sß sßp đß cßa mßt chß đß đi vào mßnh mßng.

Đói và khát hình nhß bißn mßt, đßu óc trßng rßng, suy nghĩ mßng lung đß rßi thißp đi lúc nào không bißt. Trong cßn mê hình nhß có bóng dáng ai đó, mß mß o o trong gió lßng mây mù trên mßt ngßn đßi hoang vßng, cß tà tà theo ngßn cß lßa đi. Tôi vßi theo chßi vßi và cß thßng theo sßn đßi mà chßy theo, đßn khi gßp mßt hàng rào kßm gai chßn ngang, thì bóng kia đã ß bên kia hàng rào và quay lßi nhìn tôi “ ß thißu úy Sanh , à đây là ßp Phú Đßn qußn Tuy Phong mßt năm trßc, đã tßng xßy ra mßt cußc đßng đß lßn vßi VC khi chúng chißm ßp “.Lúc đó Đßi đßi tôi có nhißm vß gißi tßa ßp, tôi cho lßnh tßn công vào ban đêm đß tránh sß phát giác cßa đßch. Trung đßi 1 cßa Thißu Úy Sanh vào trßc chißm mßc tiêu làm đßu cßu đß đßi đßi vô và

Sau năm 1975: những chuyện đã đi qua

Tác Giả: Nguyễn Tấn Hái

Thứ Hai, 19 Tháng 7 Năm 2010 21:58

Sanh đã anh dũng hy sinh trong đêm đó. Tôi nhào tới ôm vỗi hình ảnh đó những chuyện là gì c m. .

Trong lúc đang mở màn thì tiếng súng đánh liên hồi ba lần, rồi tiếng súng nổ và tiếng quát tháo. Mọi người trong phòng nhòm dåy không biết chuyện gì đã xảy ra trong tiếng giây phút. Không biết anh em lúc đó đang ở trạng thái nào, thåc ngữ hay mê sảng như tôi những nhìn ai cũng im lặng như tờ, không ai nói vỗi ai một từ nào.

Sáng hôm sau, tiếng toán 5 người đổ ra ngoài. Đi ra thì cứ đi ra, cùng lắm cũng là một kiäp người. Hóa ra thì chúng cho đi vỗi sinh sát hàng rào kẽm gai. Riêng tôi thì không biết ngoài đó có nhà xí hay không, vì tôi ra ngoài chỉ hít thở không khí cho bớt ngột ngột. Có gì trong bụng mà đi cåu? vì hai ngày qua chuyện có gì để ăn. Sau đó chúng lừa bän tôi tới một sân rộng nơi mà gia đình căn nhà tiếng chå, phân chia toán, lập danh sách họ tên cấp bậc và chức vụ, để nå..

Tôi đổ ra chỉ đổ nhå vào một căn nhà tiếng chå những đã ngăn vách nên phòng chỉ còn lại 1/3 diện tích. Mọi người đổ ra phát một bộ quần áo màu nâu để có sẵn để trang phục, tiếng những tù nhân Må tråc đây bắt tiếng họ là Hà Nội đã mất. Tất cả nằm duåi sàn xi măng lạnh không màn chiếu và thå gì để đắp. Nhìn cái bao quần áo có ghi hàng chữ bụng måc đen to nét “nhân dân Trung quốc tiếng tù binh VN”. Tôi đã đổ ra rõ nên như để nå hôm nay vỗi không quên để ra hàng chữ trên.

Sau này để ra để ra những tài liệu đã gửi một, mọi biết chúng tôi trở thành tù binh lúc còn đang cầm súng chiến đấu vỗi giåc cång vô thån. Nåm sát vách ngăn để ý tiếng tiếng bên kia, tôi lấy ngón tay gõ nhå vào vách tole để xem có ai trở lại tiếng những hoàn toàn im lặng. Để nå gõ tiếng thì tôi nghe tiếng tiếng lao xao bên kia vách tole, tính gõ nhå để làm dåu họ những tiếng thôi chỉ xem. Såa số tiếng thå nåm, để uå gõ lên thùng để nå để liên để mọi người đi tiếng tiếng ban đêm .. để sao mà thể thå må la

Đåt nhiên bên kia có tiếng gõ nhå, tôi gõ lại và họ khå “xin lại ai bên đó?”. Có tiếng đáp trả nhå “đåi tá Tô Văn đây”. Tôi giật mình khi biết mình đang nằm sát một vỗi để tá, chỉ cách một tiếng tole tiếng. Thì ra tiếng đây có ba vỗi để tá Thọàng, Văn, Hùng.. bå VC tập trung tiếng chiåu 30/4/1975. Riêng để tá Văn trả có phong để.

Sau năm 1975: những chuyện đã đi qua

Tác Giả: Nguyễn Tấn Hái

Thứ Hai, 19 Tháng 7 Năm 2010 21:58

Còn đối với mẹ tôi thì hành hạ mẹ tôi ngay ai cũng có chén khoai mì lát khô nướng, dù rằng tôi khát là chuyên nghề xây ra, nhất là nghề lúc đó trên. Ghé cũng bắt đầu từ công nghệ thân hình đã tôi ngày gió thổi, chúng không chừa một ai, chừa nào trẻ hai con mẹ.

Tôi nhớ khi bên mẹ tôi với bác sĩ quân y nghề lâu quá không còn nhớ tên cấp bậc, mà chỉ nhớ tôi sẽ giúp đỡ cha ông qua nghề con đối trị miễn, trong thời gian đó bắt đầu từ quân thuộc khu 7. Mẹ tôi sáng, khi cha phòng mẹ cho tù nhân ra ngoài giờ quy định sinh, tôi và với bác sĩ đến gần hàng rào, không quên cầm theo vài trái chuối và một cái nón sọt để bắt đầu (còn gọi là ma) rất to, bỏ ghế cho có chỗ ngồi. Rồi không biết bằng cách nào mà ông ta đem đến cái nón sọt để ngồi bên.

Những mẹ tôi chung phòng không ai dám ăn, trẻ tôi và ông bác sĩ. Vì rất to quá nên tôi chỉ ăn được hai con là lợn, súp còn lại để bác sĩ thanh toán hết một cách ngon lành. Nghề ngày hạnh phúc trên thời gian, vì ông bác sĩ và ba với tôi đã chuyển từ vào ngày 19/6, là thời điểm công sự trung tâm quân cán chính VNCH vào nhà ngục, qua cái gọi là “trình diện học tập cải tạo” một tháng dăm ba tuần rồi với chúng sống hòa hợp, hòa giải, rồi vòng tay lên với “cách mạng” để làm lợi ích cho giàu có hạnh phúc trong thiên đường xã nghĩa như nhân dân miền Bắc được hưởng từ 1955-1975.

Đầu làm tôi hồi tiếc nhất trong thời gian bắt đầu từ tù quân khu 7, đám tù nhân được gọi ra xếp hàng nghe chỉ định hình, có danh sách đảng hoàng y như lúc tôi mới theo học khóa sĩ quan trẻ Bộ Thủ Đức, ngồi trên ghế cao sau lưng là tấm màn, với tôi thì hai tay cầm bóng như để tránh nắng, có ghi số tù. Tôi đã có lợi ích trí tuệ nghề không làm sao như tôi sẽ tù của mình..

Bên ra khỏi cửa nhà tôi nhìn mẹ tôi, bóng giết mình nhìn qua bên kia hàng rào kẽm gai, có vô số người mẹ đến thăm và đi về nói rất vui vẻ. Tôi nghĩ hôm nay chắc có lợi ích gì không, nên dân chúng mẹ tôi nhìn vào đó. Hôm đó vào kho nghề sáu giờ đó, bởi vì không có lịch hay định giờ, nên không có cái gì để biết thời gian. Đứng bên này hàng rào, len lén nhìn bên tình hình khi thấy nghề ngồi bên kia góc vào và xem xì “đang nói gì với anh em tù binh, coi chừng bắt kẹt”. Có phải mình đi học tập một tháng rồi với phải không? hay chỉ là nghề tình nguyện từ chối u minh, bắt lên theo gió đưa đẩy tại người tù có số danh bạ. Thôi thì cứ quên đi mà sống.

Sáng hôm đó VC có hai anh em theo chúng ra chợ Xuân Lộc mua đồ ăn cho trẻ, tôi

Sau năm 1975: những chuyện đã đi qua

Tác Giả: Nguyễn Tấn Hái
Thứ Hai, 19 Tháng 7 Năm 2010 21:58

nghe có đäu hä näu väi thät heo. Lời nói mä hä đä nhä väng tä cäi xa xäam, mà cũng có thä là läi thì thäm cäa cây räng theo gió đäa vä. Lòng tôi bäng xót xa cho thân phän tù đäy dù chä trong khoänh khäc. Mät tháng räi bä nhät trong träi tù quân khu 7, chúng tôi đã näm đäc mùi qua cái gäi là “ sä khoan häng cäa cách mäng “ bäng nhäng bài häc nhäi sä vä lòng tä báo chí VC do mät tên chính trä viên đäc vào mäi buäi sáng “ các anh không biät đäc chä in, thành ra chúng tôi đã mät nhiäu thì giä đäc báo cho các anh nghe. Kä tä ngày mai các anh phäi đi häc “.

Đä là läi tuyên bä cäa mät tên chính trä viên hay chính äy VC . Thä là cä bän đäc khai thông cùng mät quyän vä, cây bút chì bät đäu häc vä lòng abc. Lúc đó tôi cũng väa säp 29 tuäi, träc sä viäc khôi hài có mät không hai, khiän cho ai cũng äa gan nhäng phäi cảm miäng vì nhäng mũi súng đang läm läm nhäm vào nhä đän.

Läp đäy “ chä in “ cho sĩ quan VNCH mà ai cũng đã có ít nhät chäng chä tú tài phän thä nhät, kéo dài hai tuän. Tiäp theo là khai läi lý läch cá nhân, sau khi mäi ngäi đã biät chä in cäa Hà Näi, qua hai tuän đäc häc vä lòng chä quäc ngä abc. Anh em đäc xäp hàng mät träc cái bàn có mät ngäi tä giäi thì u là thäc sĩ, tiän sĩ gì gì đó nói tiäng Bäc, chä täa.

Công viäc khai báo bät đäu täi ngäi thä 5 thì xây ra biän cä väi tiäng quát và đäp bàn : “ giä này mà còn dám khai báo đäi trá, không thành thät ? “.Thì ra täi phiên các anh Nguyễn Häng Anh, Trän Thái Hòa, Đä Träng Thän.. khai báo, đã phäm kä luät do träi qui đänh. Đó là “ trai thì chä lót phäi là vän, còn nä thì dùng chä thä ..” Chä làm gì có Häng, Thái, Träng.. Thät ra lúc đó mäi ngäi cũng không biät tên chä täa mang cäp bäc gì, chä nghe đồng bän gäi hän là đäng chí, đäi diän cho các đänh cao trí tuä loài khä khät täi miän Bäc.

Thä là bät đäu khai báo läi.. Nguyễn vän A bác sĩ. Tên chä täa ngä xuäng xác nhän ngäi mäi hô to “ biät chä “, sau đó mäi ghi vào giäy. Län lät Trän vän B kä sä, Đä vän C giáo sä, thiäu úy, trung úy.. Cuäi cùng tên chä täa phán mät câu đáng đi vào läch sä xã häi chä nghĩa “ tät cä đäu biät CHä IN “ cäa miän Bäc xã häi chä nghĩa, nên đät tiêu chuän. Hät !.

Räi nhäng ngày “ lên läp “ theo đúng bài bän đäc thu sän trong máy phát. Nào là “ các anh có tôi väi nhân dân, có nä máu väi cách mäng nhäng đäc khoan häng, läi còn đäc cho häc “ chä in “ đä biät chä. Bäi vì các anh là “ sĩ quan ngäy “ đät nát, chä ăn gan uäng máu quä..”. Thôi thì đä thä nên không làm sao nhä hät. Hän näa tä khi vào lính täi lúc bä bät buông súng đäu hàng, tôi chä là ngäi lính chiän đäu khäp các mät trän, vän chäng chä nghĩa không có bao nhiêu. Vì väy mäi đäm häi mät vä giáo sä nhäng chäa käp trä läi thì ông bác sĩ näm bên cánh đã đáp “ tiät canh đäy “.

Sau năm 1975: những công việc đã đi qua

Tác Giả: Nguyễn Văn Hải
Thứ Hai, 19 Tháng 7 Năm 2010 21:58

Một bữa có hai cán binh cầm súng hướng tới tên cán bộ gì đó tại các phòng, muốn tìm một người gì đó toán lên làm việc tại bộ chỉ huy trại. Lạ mãi cuối cùng một sĩ quan công binh nguyên là kỹ sư xây dựng được chọn. Tôi chỉ anh công binh vào phòng, chúng tôi dặn hạn thì được trở lại “Đ.M vậy mà cũng bỏ công người gì đó toán”. Sau đó công người thì thẫn thẫn như một hồn, còn mình thì làm một câu nói trên, khiến cho anh em không biết ông ta đã làm gì trên đó.. dặn nói trở thành kẻ khờ khạo như người khác.

Hôm sau chắc là đã lấy lại hồn sau một đêm thanh tịnh, với kỹ sư mới mình “có gì đâu, nó biết tôi lên để làm cái khô tởm trong một chiếc giường, sang một giường khác trại không, mình lấy tay này nắm năm con, tay kia vuốt một ghế chèo khi quăng vào giường trại. Cũng thế mà làm cho tôi hết cá”. Thiệt là thiên đàng xã nghĩa, không còn bình luận.

Giữa cuối tháng bảy, chúng tôi nhóm tù binh được “biên chế” với anh em theo lịch trình di chuyển tập thể ở một tháng rồi về. Hóa ra họ là những chiến hữu mà tôi đã nhìn thấy tháng trước ở ngoài vòng rào kẽm gai gần cửa tiêu.. Tôi cũng đã trở thành cá mè một lứa, tù có danh số như chúng tôi hay đi học tập ở một tháng rồi về. Rồi cũng được trở thành tù nhân của công sự Bát, khi đã tự mình nộp mạng cho giặc.

“Đừng nghe những gì công sự nói, mà hãy nhìn những gì công sự làm”, câu nói biết họ của Tổng trưởng Nguyễn Văn Thiệu, khiến cho tôi người tù quân có danh số càng thêm khâm phục bởi phần. Đúng là toàn bộ quân cán chính VNCH đã bỏ công sự quốc gia những gì cách vô liêm sỉ, bưng chiêu bài “khoan hồng, hòa giải, thống nhất đất nước và dân tộc”.

Sau khi trở về tù có danh số và tù trưởng, phân chia thành đội, tôi bắt đầu cuộc sống mới mà không biết sẽ ra sao. Riêng ba vị Đội Tá và một sĩ quan cao cấp khác trong đó với bác sĩ ăn mặc ma, giờ đã chuyển trại khác, không biết sẽ phần của họ thế nào, khi tất cả đang ngơ ngác lại trong địa ngục đã có một người trở về.

Căn nhà tôi nay không còn ngăn vách như trước. Vì không có thóc gạo lót nền, nên tôi đi lấm nhúng bao cát rồi dùng công cụ làm đất thành một tấm nền, nửa đắp nửa trải. Đây cũng là một thói quen phúc hời hợt của thiên đàng xã nghĩa, không phải người tù nào cũng có được. Rồi càng như phúc hời hợt trong khi đi quét rác như được trong đồng quân đồng phục của ta, một cái mũ, một gà mèn và một ca uống nước bằng inox. Đây là một gia tài quý báu đối với những tù nhân chúng tôi, dùng thay thế chén đá duy nhất đã mình uống và ăn uống hàng ngày. Ba vị đồng thân yêu này đã theo tôi suốt đời những ngày tù tại gian khổ, tôi trại giam này sang trại tù khác.

Sau năm 1975: những chứng đ⊘ng đã đi qua

Tác Giả: Nguyễn n t n H i

Thứ Hai, 19 Tháng 7 Năm 2010 21:58

Cu⊘c s⊘ng c⊘a tù nhân cũng khác sinh ho⊘t h⊘ng ngày ngoài đ⊘i, ngo⊘i tr⊘ th⊘i gian đ⊘u ph⊘i h⊘c n⊘i qui, t⊘ khai lý l⊘ch “ k⊘ l⊘i t⊘i ác “. Ôi nhi⊘u th⊘ không sao k⊘ h⊘t nh⊘ vào r⊘ng l⊘y c⊘i đ⊘ nhà b⊘p n⊘u ăn đ⊘n n⊘c, nghe đ⊘c nh⊘ng bài báo v⊘ v⊘n, sau đó là nhìn tr⊘i hiu qu⊘nh lúc ban đ⊘u. Ti⊘p theo là h⊘c chính tr⊘ 3 bài v⊘i ph⊘n làm lu⊘n án, m⊘i t⊘t nghi⊘p “ đ⊘i h⊘c máu “ .

Tôi cũng xin ghi l⊘i cái ch⊘t đ⊘u tiên t⊘i tr⊘i tù quân khu 7. Nh⊘ th⊘ng l⊘, sáng nào cũng có m⊘t s⊘ tù nhân vào t⊘n chân núi đ⊘ l⊘y c⊘i. Th⊘t s⊘ đây là nh⊘ng cây g⊘ l⊘n nh⊘, đã đ⊘c th⊘ r⊘ng c⊘a s⊘n ch⊘ di chuy⊘n. M⊘i ng⊘i vác m⊘t khúc đ⊘m v⊘ tr⊘i. Đ⊘c đ⊘ng cán b⊘ cho đ⊘ng l⊘i nghĩ m⊘t t⊘i ch⊘. Đ⊘ng bào ⊘ hai bên đ⊘ng nhìn anh em tù v⊘i s⊘ th⊘ng h⊘i nh⊘ng không dám nói ra. Ch⊘ huy toán tù hôm đó là m⊘t tên cán ng⊘ g⊘c mi⊘n Nam, m⊘c m⊘t b⊘ đ⊘ tây đen, mang súng colt 45. Đang ng⊘i nghĩ m⊘t, b⊘ng nghe ti⊘ng lao xao phía tr⊘c, r⊘i súng n⊘ và ng⊘i tù trúng đ⊘n đ⊘ng đ⊘ng lên “ sao mà b⊘n tao ? “. Ti⊘p theo là ti⊘ng n⊘ th⊘ hai, th⊘ ba.. Tôi th⊘y ng⊘i tù quay n⊘a vòng r⊘i té x⊘p xu⊘ng m⊘t đ⊘ng, trong khi ti⊘ng súng v⊘n n⊘ liên t⊘c. Chúng tôi h⊘t ho⊘ng nh⊘t là nh⊘ng anh em đ⊘ng g⊘n hi⊘n tr⊘ng, đã ph⊘n ⊘ng t⊘ v⊘ b⊘ng cách dùng khúc g⊘ đ⊘ tr⊘c m⊘t che đ⊘n.

Nh⊘ m⊘t h⊘n thù truy⊘n ki⊘p, tên cán b⊘ b⊘m bằng đ⊘n không ra và thay vào băng khác tính b⊘ng b⊘i vào xác b⊘t đ⊘ng tr⊘c m⊘t, thì m⊘t cán binh khác tay c⊘m kh⊘u AK đ⊘n v⊘ vai tên này, nói b⊘ng gi⊘ng Nam “ đ⊘ng chí đã b⊘n ch⊘t ng⊘i r⊘i “. Lúc đó tôi nhìn th⊘y hai m⊘t h⊘n đ⊘ nh⊘ l⊘a, ch⊘c tên này là m⊘t hung th⊘n còn sót l⊘i t⊘ cu⊘c chi⊘n.

Sau c⊘n say s⊘t máu, h⊘n ra l⊘nh di chuy⊘n. Xác ng⊘i tù v⊘n n⊘m úp m⊘t trong vũng máu l⊘n n⊘c m⊘a đ⊘m qua còn đ⊘ng l⊘i bên l⊘ đ⊘ng. Th⊘m th⊘ng cho ki⊘p tù, đ⊘n ch⊘t cũng không th⊘m nh⊘m m⊘t tên đ⊘ t⊘ sát nhân, Cũng may tên VC này b⊘n quá đ⊘, nên b⊘n t⊘i 7 viên đ⊘n mà ch⊘ trúng m⊘t ng⊘i, n⊘u chúng tôi thì ít nh⊘t ph⊘i ba hay b⊘n anh em b⊘ g⊘c.

Tìm hi⊘u nguyên nhân, thì ra tên đ⊘ t⊘ này khi th⊘y anh em tù ng⊘i xu⊘ng nghĩ m⊘t, mà không đ⊘ng theo l⊘nh h⊘n, nên đã n⊘ súng th⊘ng vào đ⊘m tù . Ng⊘i b⊘ b⊘n ch⊘t vô c⊘, là thi⊘u úy S⊘n quê Khánh Hoà còn đ⊘c thân, vào đ⊘u tháng 8/1975. Sau khi đoàn tù v⊘ tr⊘i, đã c⊘ hai ng⊘i tr⊘ l⊘i ch⊘ cũ khiên xác anh S⊘n v⊘. Th⊘t tình lúc đó tôi r⊘t mu⊘n đ⊘c ch⊘ đ⊘nh nh⊘ng không đ⊘c t⊘i nguy⊘n. Theo l⊘i k⊘ l⊘i c⊘a hai b⊘n tù ra khiên xác v⊘ thì khi h⊘ t⊘i n⊘i, th⊘y xác ch⊘t đã đ⊘c đ⊘ng bào khiên lên ch⊘ khô và đ⊘c đ⊘p m⊘t chi⊘c chi⊘u. Xác đ⊘c chôn bên hông nhà ti⊘n ch⊘ mà anh S⊘n lúc s⊘ng đã ⊘. Ng⊘i m⊘ đ⊘c c⊘m m⊘t thanh g⊘ hình ch⊘ nh⊘t không ghi tên tu⊘i gì h⊘t.

Sau năm 1975: những công đả công đã đi qua

Tác Giả: Nguyễn n t n H i

Thứ Hai, 19 Tháng 7 Năm 2010 21:58

C u mong linh h n anh s m tìm v c h ng tr c khi siêu thoát :

“ n i oan khiên, s u ai oán

la đà ng n c cành cây

núi Ch a Chan, mây l l ng

g i linh h n xuôi c qu n

th ng thay m t n m x ng tàn ngay trên quê h ng

hay là mang n ng m t n i bu n xa x ..”

Đ u thu 2009

Ngàn Năm Mây Bay

NGUY N T N H I

(Trích trong Đ c San Ân Tình IV do UBTT/CCB/BT n hành 26/6/2010).